



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ /ว ๐๒๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. ราคาากลางวัสดุ อุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึงสุขภาพภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า ในเด็กช่วงชั้นอนุบาล จะมีภาวะทั้งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุในอัตราที่สูงกว่าทุกช่วงชั้นและค่อยๆ ลดลงในช่วงชั้นต่อๆ มาเป็นลำดับ สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพโภชนาการของเด็กยังคงมีอยู่ และภายใต้การดูแลโภชนาการที่เด็กได้รับจากโรงเรียนน่าจะมีผลต่อโภชนาการของเด็ก ดังจะเห็นได้ว่าเด็กมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการลดลงเมื่ออยู่ในโรงเรียนนานปีขึ้น จากที่กล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมผลผลิต เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนขึ้นเพื่อช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่โรงเรียนเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และส่งโครงการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จะได้สรุปส่งโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป และโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ <http://sportact.obec.go.th/> เลือก “กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน” เลือกหัวข้อ “หลักเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๔๒ ๖๑๑๕๓๒ / โทรสาร ๐๔๒ ๖๑๒๒๘๔